

Số: 185/KLV1-NV2

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

V/v thông tin cấp dự báo cháy rừng

Kính gửi:

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Qua theo dõi tổng hợp, 7 tháng đầu năm 2023 tình hình cháy rừng trên địa bàn vùng diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, đã xảy ra 226 vụ cháy rừng, tăng 205 vụ (tương đương tăng 976%), diện tích rừng bị thiệt hại trên 501 ha (tương đương tăng 2.257%) so với cùng kỳ năm 2022. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy rừng tăng đột biến, như: Thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài... trong đó có cả nguyên nhân dự báo cấp cháy rừng chưa bảo đảm độ chính xác, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện thông tin dự báo cấp cháy rừng theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Quyết định số 348/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Vùng I, trong những năm qua, hàng tuần Chi cục Kiểm lâm Vùng I đều thực hiện dự báo cấp cháy rừng, đăng tải trên Website của Chi cục, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản (qua môi trường điện tử) đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh (thành phố) trong phạm vi được phân công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở để tính toán dự báo cấp cháy rừng hàng ngày trong tuần dự báo, Chi Cục Kiểm lâm Vùng I phải bảo đảm có đủ 02 nguồn dữ liệu đầu vào để tính toán, bao gồm: Số liệu khí tượng do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp (hàng ngày, hàng tuần dự báo) và cấp dự báo cháy rừng của các tỉnh (thành phố). Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tại cơ sở, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã nhiều lần đôn đốc, đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng<sup>1</sup>, nhưng ở

---

<sup>1</sup>. Khoản 2 Điều 46 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng.

thời điểm hiện tại nhiều tỉnh chưa ban hành cấp dự báo cháy rừng theo quy định của pháp luật hoặc đã ban hành cấp dự báo cháy rừng nhưng dựa theo tiêu chí độ ẩm vật liệu cháy. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm Vùng I chưa có đủ số liệu đầu vào để dự báo cấp cháy rừng đảm bảo độ chính xác. Mặc dù vậy, thực hiện nhiệm vụ được giao theo luật định và trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về lâm nghiệp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh (thành phố), Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã phải vận dụng, tạm thời sử dụng cấp dự báo cháy rừng của các tỉnh lân cận để tính toán cấp dự báo cháy rừng cho các tỉnh (thành phố) chưa ban hành cấp dự báo cháy rừng hoặc đã ban hành cấp dự báo cháy rừng theo tiêu chí độ ẩm vật liệu cháy (nhưng địa phương chưa cung cấp được thông tin về độ ẩm vật liệu cháy) để dự báo cấp cháy rừng hàng tuần gửi cho Chi cục Kiểm lâm các tỉnh nêu trên. Việc làm này vừa thiếu chính xác, vừa thiếu cơ sở khoa học, vừa thiếu cơ sở pháp lý, có thể gây hậu quả pháp lý bất lợi cho các địa phương trong việc tổ chức lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng khi sử dụng kết quả dự báo cấp cháy rừng chưa đảm bảo độ tin cậy.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông tin cấp dự báo cháy rừng, kể từ ngày 01/9/2023, Chi cục Kiểm lâm Vùng I thực hiện dự báo cấp cháy rừng và đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh (thành phố), như sau:

1. Đối với các tỉnh (thành phố) đã ban hành cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu tổng hợp P của Nesterop: Chi cục Kiểm lâm Vùng I tiếp tục thực hiện dự báo cấp cháy rừng theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT. Thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong tuần dự báo được Chi cục Kiểm lâm Vùng I gửi về Chi cục Kiểm lâm tỉnh (qua môi trường điện tử) và đăng tải lên Website của chi cục Kiểm lâm vùng theo địa chỉ: [kiemlamvung1.org.vn](http://kiemlamvung1.org.vn).

2. Đối với các tỉnh (thành phố) chưa ban hành cấp dự báo cháy rừng hoặc đã ban hành cấp dự báo cháy rừng theo tiêu chí độ ẩm vật liệu cháy: Chi cục Kiểm lâm Vùng I tạm thời chưa thực hiện dự báo cấp cháy rừng để gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh (thành phố). Trong ngắn hạn, Chi cục Kiểm lâm Vùng I tạm thời vận dụng cấp dự báo cháy rừng của tỉnh lân cận để tính toán cấp dự báo cháy rừng ở các địa phương này và đăng tải lên Website của Chi cục Kiểm lâm Vùng I theo địa chỉ: [kiemlamvung1.org.vn](http://kiemlamvung1.org.vn) để Chi cục Kiểm lâm tỉnh (thành phố) tham khảo. Chi cục Kiểm lâm Vùng I sẽ thực hiện dự báo cấp cháy rừng cho các tỉnh (thành phố) sau khi nhận được cấp dự báo cháy rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tỉnh chưa ban hành cấp dự báo cháy rừng: Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng, đồng thời gửi về Chi cục Kiểm lâm Vùng I để làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các tỉnh, thành phố đã ban hành cấp dự báo cháy rừng theo tiêu chí độ ẩm vật liệu cháy: Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh gửi thông tin độ ẩm vật liệu cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm Vùng I để làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Vùng I thông báo đến Chi cục Kiểm lâm các tỉnh (thành phố) để biết, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Kiểm lâm (đề b/cáo);
- Phòng QLBVRR;
- Lãnh đạo Chi cục (email);
- Lưu: VT, NV2 (22b).

